



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นิทาน" สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้ "ลูกน้อย"



เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร Modern mom ได้จัดโครงการลูกฉลาดล้ำด้วย Creativity โดยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ในงานนี้ได้คุณแม่มือใหม่อย่าง "ดาว" อภิสรา นุตยกุล พิธีกรรายการสามสิบยังแจ๋ว และ **อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวรรณกรรมเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** มาร่วมแสดงความคิดเห็น และบอกเล่าถึงความสำคัญในการเล่านิทาน ที่สามารถเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

อ.อัจฉรา กล่าวว่า "คุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนำคัดเลือกหนังสือ หรือในเรื่องการอ่านกับลูก เพราะเด็กจะไม่สามารถรู้ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ดีหรือไม่ดี หนังสือที่ดีต้องทำให้ผู้ใหญ่อ่านแล้วรู้สึกชอบ เพราะจะได้ถ่ายทอดหรือบอกต่อกับลูกได้"



อาจารย์คนเก่งกล่าวเสริมว่า หนังสือนิทานที่เด็กควรอ่าน ในช่วงวัยต่างๆ มีดังนี้ เด็กแบเบาะ ควรเป็นนิทานภาพ ทำจากวัสดุต่างๆ ที่ปลอดภัย เขาสามารถขยำ กัด มีความทนทาน มีสีสันสวยงาม รายละเอียดไม่จำเป็นต้องมากนัก

อายุ 3-4 ขวบ หนังสือภาพนิทานทำจากกระดาษ ศิลปะงดงาม รายละเอียดมีอยู่ในรูปภาพ อายุ 5-7 ขวบ ให้เด็กพออ่านเองได้เป็นประโยคสั้นๆ เนื้อหาไม่ยาวเกินความสนใจของเด็ก อายุ 8-10 ขวบ มีเรื่องราวซับซ้อน มีปมซ่อนเงื่อนให้ลูกได้ขวนคิด

ด้าน "ดาว" อภิสรา กล่าวว่า "เคยมีคุณหมอมือเชี่ยวชาญได้กล่าวถึงเรื่อง "เซลล์กระจกเงา" ไว้ว่าถ้าเราต้องการให้ลูกเป็นคนอย่างไร คุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง หรือนำเขาไปเข้าใกล้สิ่งนั้น เช่น เมื่อต้องการให้ลูกรักหนังสือ คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดอ่าน หรือเก็บหนังสืออย่างทะนุถนอม อยากรูกรักการอ่านหนังสือ ต้องพาเข้าห้องสมุดหรือร้านหนังสือ รักกีฬา ก็ต้องพาเข้าสนามกีฬา ซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เขาค้นพบโลกใหม่ที่นาสนใจ น่าค้นหา เพราะเด็กจะเอาเป็นแบบอย่าง โดยการเรียนรู้จากทางสายตา"

โครงการลูกฉลาดล้ำเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางนิตยสารได้จัดทำขึ้นร่วมกับ 10 โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศจนถึงสิ้นปี 2551 สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวสอบถามได้ที่ www.raklukefamilygroup.com หรือโทร. 0-2913-7555 ต่อ 3124, 3222